



## ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี  
โครงการผลิตทันตแพทย์ในเขตพื้นที่ทรงงาน โครงการรับนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
โครงการนักเรียนเรียนดีสู่นิสิตทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท  
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ  
(Inclusive Track) และโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน  
(Strengthening Track) ประจำปีการศึกษา 2567

อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา  
ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการผลิตทันตแพทย์ในเขตพื้นที่ทรงงาน โครงการรับนิสิตหลักสูตร  
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการนักเรียนเรียนดีสู่นิสิตทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม  
เพื่อชาวชนบทกลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความ  
เหลื่อมล้ำ (Inclusive Track) และโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน  
(Strengthening Track) ประจำปีการศึกษา 2567 ฉบับลงวันที่ 5 ตุลาคม 2566

ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยาได้แจ้งให้ผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน  
6 โครงการดังกล่าว ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการรับสมัคร ผ่านเว็บไซต์ admission.up.ac.th ระหว่างวันที่ 3 – 4  
เมษายน 2567 ตามประกาศมหาวิทยาลัยดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร  
ตามเกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสินเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลของตนเองอีกครั้ง  
ตามระยะเวลาที่กำหนด

อนึ่ง กรณีข้อมูลของผู้สมัครผิดพลาดหรือต้องการแก้ไขให้ติดต่อมหาวิทยาลัยผ่าน E-mail:  
admission.up@up.ac.th เพื่อขอแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2567 เวลา 8.30 น. –  
16.30 น. เท่านั้น กรณีตรวจสอบข้อมูลการสมัครในระบบแล้วแจ้งว่าต้องส่งเอกสารฉบับจริง ให้ผู้สมัครส่งเอกสาร  
เพิ่มเติม ภายในวันที่ 5 เมษายน 2567 (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) และต้องถึงมหาวิทยาลัย ภายในวันที่  
18 เมษายน 2567 โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการนำข้อมูลในระบบของผู้สมัครมาพิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือก  
และการตัดสินต่อไป หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่า  
ข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นหลักฐานเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอน  
สิทธิ์ในการเข้าศึกษาแม้ว่าผู้สมัครจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลับ)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา